

Bình luận về các trận đấu cụ thể này.

SAT, DEC 19/2009

Dallas at New Orleans:

Dù cho New Orleans Saints chưa thua trận nào nhưng trận này vẫn có nhiều người thích đội Dallas Cowboys là vì dàn hậu vệ (DB) của đội New Orleans Saints bắt thủ công rất nhiều, hơn nữa cũng có nhiều người nghĩ rằng trận này đội Dallas Cowboys phải thắng. Riêng chúng tôi tin rằng đội nào chiến thắng trong làng NFL thì đội đó mới là đội thật giỏi, nhất là trận đấu đó là trận loại trong ngày, chính vì vậy mà chúng tôi chọn đội New Orleans Saints sẽ thắng 34-24.

SUN, DEC 20/2009

New England at Buffalo:

Đấu mùa hai bên đã đấu với nhau tại New

England với tỉ số 25-24 nghiêng về phía đội chủ nhà và tỉ đó cho đến nay chúng tôi vẫn tin rằng đội New England Patriots sẽ vô địch bảng AFC East. Nay hai bên lại gặp nhau trên sân của Buffalo Bills. Trận này đội New England Patriots sẽ thua vì khó mà thắng cả 2 lần khi hai bên cùng chung một bảng, hơn nữa mùa này họ đấu trên sân khách rất tệ (thua 5, thắng 1). Buffalo 24-23.

Arizona at Detroit:

Chúng tôi biết đội Arizona Cardinals lúc thì nóng lúc thì lạnh nên tuồn qua chúng tôi đoán trước là họ sẽ bị thua, ai ngờ họ thua thối. Nay họ sẽ nóng lại như 2 tuồn trước đó đó đó đó nóng nóng nóng mồm y con số tại Detroit. Đội Detroit Lions chẳng có gì đáng nói, dù có thắng thánh phù hộ cho họ tuồn này thì họ cũng phải thua thôi, và họ sẽ thua đằm cho mà xem vì QB của họ là Culpepper! Anh Culpepper này ngày nay khác với ngày xưa còn thua Minnesota Vikings.

Tuán rái đái Arizona Cardinals tá quá nháng tuán này sá khá hán! Arizona 31-13.

Miami at Tennessee:

Trán này thát là khó tiên đoán vì đái Miami Dolphins nhá là loài cá Dolphins váy - lúc thì láng sâu, lúc thì nháy báng lên cao. Còn đái Tennessee Titans thì hình nhá há đã buông tay cho sá phán hám hiu trong mùa này nên khi tháng thì tháng quá trái mà khi thua thì thua thê thám. Chính vì váy mà trán này chúng tôi xin làm tháy bói chá đoán mò mà thôi. Thát ra ai cũng đoán mò thôi, cháng có ai tài giái chi cá. Tennessee 28-20.

Cleveland at Kansas City:

Trán này chúng tôi chán đái Kansas City Chiefs bái vì khi hai đái yáu gáp nhau thì đái chá nhà có nhiáu cá hái tháng hán đái khách. Kansas

City 17-13.

Houston at St. Louis:

Tuần qua đội Houston Texans ra quân hay quá, dàn phòng thủ của họ kèm chặt đội phòng thủ phút đầu cho đội phút cuối. Nếu dàn phòng thủ của họ tuần nào cũng như tuần qua thì đội Houston đã thắng trên 10 triệu rưỡi, thôi thì mong cho họ thắng thêm một triệu nữa để bà con ở Houston vui mừng thêm chút xíu. Ông head coach Gay Kubiak của đội thắng trận này cũng nhận 2 triệu khi tiếp đội khách mới về làm, chúng tôi cũng hy vọng như thế. Đội St. Louis Rams mùa này tệ quá, mới trận đánh chỉ được 11 điểm nên khó mà thắng được trận này. Houston 27-17.

Atlanta at NY Jets:

Như đã nói tuần qua, đội Atlanta Falcons bị

th< >ng r< >t nhi< >u, nh< >t là QB Matt Ryan và RB Michael Tunner. Đ< >i New York Jets t< > 3 tu< >n nay h< > có dàn phòng th< > r< >t v< >ng nên tr< >n này h< > s< >ngăn c< >n đ< >i ph< >>ng d< > dàng nh< > 3 tu< >n v< >a r< >i. New York Jets 24-13.

San Francisco at Philadelphia:

Đ< >i San Francisco 49ers v< >a th< >ng tr< >n Monday Night quá hay, nh< >ng thông th< >>ng nh< >ng đ< >i nào th< >ng Monday Night nh< > v< >y thì s< > g< >p tr< >ng< >i vào tu< >n l< > ti< >p. Đ< >i Philadelphia Eagles Hot đúng lúc nên h< > đã v< >>t qua đ< >i Dallas Cowboys đ< > d< >n đ< >u b< >ng NFC North. Tr< >n đ< >u này s< > không cân x< >ng nh< > nhi< >u ng< >>i nghĩ. Philadelphia 30-17.

Chicago at Baltimore:

Đ< >i Chicago Bears càng ra sân càng làm trò c< >>i cho thiên h< >, nh< >t là QB Jay Cutler. Anh

Jay Cutler này rồi ở Denver đi qua Chicago với các mùa làm bá chủ làng NFL nhưng nào ngờ bên Chicago cũng có WR nào chấp đi c bóng của anh nên trận nào anh ta cũng bị đi phòng chấp bóng thủ cho đi đi, tuần này gặp phòng dàn phòng thủ của Baltimore Ravens thì có lẽ anh ta chấp biết cú đi sâu mà thôi. Đi Baltimore Ravens cũng thắng đi vào playoff nên trận này họ sẽ không nắm tay. Baltimore 33-23.

Cincinnati at San Diego:

Trận này là trận đi hay nhất tuần này, một bên là vua AFC North và một bên là vua AFC West. Tuần qua đi Cincinnati Bengals thua tại tại Minnesota, tuần này họ không về nhà mà đi bay tiếp tục qua California đi đi với đi San Diego Chargers, thủ tục là xui xẻo cho mấy con Cúp của tiểu bang Ohio. Đi San Diego Chargers rất khá vào mùa tháng 12, kỳ ra cũng trên 3 mùa rồi họ chấp thua trận nào trong

tháng 12. San Diego 27-17

Oakland at Denver:

Tháng thì hai đßi nào cùng chung bßng vßi nhau khó mà đßi này thua đßi kia cß hai trßn trong mßt mùa nhßng mùa này tài sßc cßa hai đßi này có sß chênh lßch rõ ràng. Ngày 27/9/2009 đßi Oakland Raiders đã thua đßi Denver Broncos tßi sân nhà vßi tß sß là 27-03. Đßi Denver Broncos có nhißu hy vßng tißn vào vòng chung kßt trong khi đó đßi Oakland Raiders thì tß tß lùi vào dĩ vßng. QB Charlie Frye sß cß m quân cho đßi Oakland Raiders kß này vì QB Bruce Gradkowski đã bß thßng. Denver 24-10.

Green Bay at Pittsburgh:

Hai đßi này đßu có tên tußi trong làng NFL tß lúc khai thiên lßp đßa. Mùa này bßng nhiên

đáng kim vô đách là đái Pittsburgh Steelers bá xuáng đác thá m, há đang thua 5 trán liên tiáp và có thá há sá thua thêm trán này vì đái Green Bay Packers đang tháng 5 trán liên tiáp. Náu đái Pittsburgh Steelers báo vá đáng c QB thì mái có hy váng cám cá đái pháng tái phút cuái. Trán này có láchá có chúng tôi chán Green Bay Packers mà thôi! Green Bay 28-24.

Tampa Bay at Seattle:

Trán này không cán suy nghĩ vì đái Tampa Bay Buccaneers không muán tháng tá lâu. Seattle 20-10.

Minnesota at Carolina:

Dù cho đái Minnesota Vikings đã có vé vào playoff nháng há ván muán tháng dài dài đá đác đáu á sân nhà khi vào playoff. Đái Carolina Panthers nhá con Beo bá trúng đán

giả a mùa hè ông phở nên mớ i lờn ra sân là thớt
lùi nhieu hơn là tỉn tởi, trung bình mớ i trên ch
đánh đợc 17 điể m mà thôi cho nên tuởn này
hồ chớ kiể m đợc chớ ng ợy điể m mà thôi!
Minnesota 30-17.

MON, DEC 21/2009

NY Giants at Washington:

Có thớt đây là trờn Monday Night buởn chán
nhớt mùa này. Đợi Washington Redskins đang
thay đợi tở trên xuởng đợi nên không biểt trờn
này các cớu thớt có tinh thớt n ra sân hay không?
Còn đợi New York Giants thì tuởn rợi bớ thua
đợi Philadelphia tởi sân nhà vào đêm Chúa
Nhớt nên tuởn này không biểt hớ còn tinh thớt n
ra sân hay không? Thôi thì theo đợi chớ nhà
xem sao. Washington 24-23.